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ขอขอบคุณ ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ที่กรุณานึกถึงผมและเชิญให้มา

กล่าวน าการอภิปราย ในวันนี้   
ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กรรมการสาขานิติศาสตร์ ได้หยิบยกปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด

มาอภิปรายกัน แสดงให้เห็นเจตนาดีและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มีความปรารถนาจะช่วยชาติบ้านเมืองใหร้อดพ้นจาก มหันตภัยของยาเสพติดอย่างจริงจัง  

พวกเราทั้งหลายที่มีอายุมากพอ อาจจะรู้ว่า แต่ก่อนนี้ ขุนส่า ได้ตั้งฐานการผลิตและจ าหน่ายเฮโรอีน
อยู่ที่บ้านหินแตก ต าบลป่าซาง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ต าบลแม่สลองใน) อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
อย่างเปดิเผย เสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานมาก โดยไม่มีใครสนใจ และไม่กล้าเข้าไป
แตะต้อง พวกเราทั้งเจ็บทั้งอาย จวบจน พ.ศ. ๒๕๒๕ เราจึงไล่เขาออกไปนอกราชอาณาเขตได้ เดี๋ยวนี้ บ้าน
หินแตก ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น บ้านเทิดไทแล้ว   

ผู้มีเกียรติครับ ยาเสพติดมิได้มีความเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะในวงจ ากัดของขบวนการของเขาเท่านั้น แต่ท าให้
คนไทยทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อน ล าบาก และยากจนมีปัญหาเกี่ยวพันไปทั่วทุกฝ่าย ตั้งแต่ ปปส. 
กระบวนการยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ผลิต ผู้ขาย 
แม้กระทั่งผู้ไม่เสพ ปัญหากระจายไปสู่ชุมชน สู่สังคม และสู่ชาติของเราในที่สุด การประชุมของสภาวิจัย
แห่งชาติครั้งนี้ จึงเป็นการกระท าที่แสดงประจักษ์ชัดว่า มีความห่วงใยชาติบ้านเมืองของเรา และพยายาม
ร่วมมือกันขจัดสิ่งโสมมและเป็นพิษร้ายแรงให้ลดลงมากที่สุด นับเป็นการกระท าที่สมควรแก่การสรรเสริญ
และสนับสนุนอย่างยิ่ง   

เป็นเรื่องท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่า การผลิต การขายยา การเสพยาเสพติดในบ้านเราเพิ่มมากขึ้น ท าให้เราเสีย
งบประมาณเพ่ิมขึ้น เสียคนมากขึ้น วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยลงและถ้าเรายังคงทิ้งสถานการณ์ให้เป็นไป 
ดังเช่นปัจจุบันนี้ เราจะไม่เห็นแสงสว่างในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยิ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามกลับผลิต ค้า หรือมีส่วนร่วมในการให้ความสะดวกในการผลิตและค้าเสียเอง 
เราก็ยิ่งมีปัญหาและมีความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มากขึ้นทุกที จนอาจจะกล่าวได้ว่า เราอาจจะ
ไมม่ีทางบรรลุความส าเร็จในการป้องกันและปราบปราม  

ทุกวันนี้ มีการออกข่าวทางสื่อตา่ง ๆ ว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมยาเสพติดแต่ละครั้งได้เป็นจ านวนมาก 
ผมใคร่ขอเรียนว่า โปรดอย่าเพ่ิงภูมิใจในผลงานกันจนเกินไปนัก เพราะการจับกุมได้ครั้งละจ านวนมาก มิได้
เป็นเครื่องบง่ชี้ว่า เรามีขีดความสามารถในการปราบปรามเพ่ิมข้ึน แต่อาจจะบ่งชี้ไปในทางตรงกันข้ามก็ได้   

อนึ่ง ในตอนต้นผมได้เอ่ยถึงกระทรวงการต่างประเทศว่า ต้องล าบากและมีงานท าในเรื่องนี้ด้วย 
เพราะประเทศเพ่ือนบ้านของเรา เป็นทั้งเพ่ือนผู้ช่วยปราบปรามและช่วยผลิต ผมมั่นใจว่า ปปส. ทหาร และต ารวจ 
มีข้อมูลพอที่จะยืนยันได้  แม้หลักฐานเกี่ยวกับใครผลิต ใครจ าหน่าย ใครเกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรามีอยู่ในมือครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารแก่กันและกันเป็นประจ า รวมทั้ง 



เจ้าหน้าที่ ซี ไอ เอ ของสหรัฐอเมริกา การมีหลักฐานและข้อมูลเช่นนี้ น่าจะท าให้เจ้าหน้าที่ของเรามี
ความสะดวกและง่ายต่อการปราบปรามมากขึ้น เว้นแต่ว่า เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเทา่นั้น   

ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมจ าต้องขอพูดนอกประเด็นสักเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ได้เห็นความส าคัญ และผล
สืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผมมั่นใจว่า ท่านทั้งหลายจะเคยได้ยินผมพูดถึง ปัญหาความยากจนของคน
ในประเทศท่ีรักของเรา ผมพูดเสมอและจะยังคงพูดต่อไปว่า ปัญหำที่ส ำคัญที่สุด ยำกที่สุด และเร่งด่วนที่สุด 
คือ ปัญหำควำมยำกจน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ เราจะแก้ปัญหาอ่ืนได้ทั้งหมด ผมเห็นว่า 
ปัญหำควำมยำกจนเป็นปัญหำเร่งด่วนส ำคัญอันดับแรกของเรำ และปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำส ำคัญ
อันดับสอง ถ้าเราแก้ปัญหาความยากจนได้ ปัญหายาเสพติดจะลดลงโดยอัตโนมัติ ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า 
คนยากจนจ านวนมากทีเดียว จะเป็นเหยื่อของยาเสพติดได้ง่ายมาก ไม่ว่ารับจ้างขาย รับจ้างขนส่ง หรือแม้แต่
เสพเสียเอง เพราะไมม่ีทางออกในปัญหาชีวิต หรือถูกชักจูงให้เขา้ไปเกี่ยวข้องดว้ย   

เพราะฉะนั้น จึงใคร่ขอร้องให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้โปรดหันมาสนใจปัญหาทั้งสอง
โดยจริงจังและสม่ าเสมอ เราอาจจะได้มองเห็นแสงสว่างมากขึ้น  

  
ต่อไปนี้ ขอพูดถึงแนวทำงแก้ไข   
ผมขอท าความเขา้ใจให้ชัดเจนในเบื้องต้นเสียก่อนว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางของผม มิใช่แนวทางของรัฐ 

ของ ปปส. หรือหน่วยงานใด และขอเรียนให้ทราบว่า โดยที่ผมเป็นห่วงภัยของยาเสพติดที่จะพึงมีต่อ 
ชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างยิ่ง ผมเคยเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ปปส. ต ารวจ กรมราชทัณฑ์ 
และหมอผู้มีหน้าที่บ าบัดรักษามานั่งคุยกัน ๒-๓ ครั้ง ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนปัจจัยอุปสรรคและความเห็น 
ซึ่งกันและกัน ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับได้ และเป็นที่พอใจทั่วกัน ส าหรับตัวผมเอง ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลย แต่ผมภูมิใจมากที่ได้มีส่วนช่วยชาติบ้านเมืองได้บ้างแล้ว
แม้เพียงเล็กน้อย  

ผมเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องเริ่มมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะต้อง
เริ่มด้วยการให้ความรู้แก่คนไทยอย่างทั่วถึง ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนยากจน 
คนไม่มีงานท า ให้คนไทยทั้งมวลได้รับทราบและเข้าใจโดยไม่มีข้อสงสัยว่า ยาเสพติดเป็นโรคร้ายแรงที่สุด 
เป็นโรคติดตอ่ทีอ่าจจะระบาดไปทั่วบ้านถ้าเราไม่เข้าใจ เป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองของเรา และอาจจะ
ท าให้ชาติบ้านเมืองของเราล่มสลาย โปรดมองไปข้างหน้าเถิดครับว่า ถ้าเยาวชนของเราติดยาเสพติด 
เกี่ยวขอ้งกับขบวนการยาเสพติด แล้วประเทศของเราจะอยู่ได้อย่างไร การให้ความรู้เป็นการป้องกันที่ควรจะ
ไดผ้ลดีที่สุด ให้ความรู้ให้ทุกคนเข้าใจว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่จะท าให้เกิดปัญหาใหญ่ ๆ เช่น การฆ่ากัน 
การโจรกรรม การข่มขื่นกระท าช าเรา ฯลฯ ตามมาเป็นขบวน ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการรักษาความสงบ
รม่เย็นภายในประเทศและการพัฒนาประเทศของเราทั้งสิ้น   

  ส่วนมาตรการในการปราบปรามนั้น ผมได้พูดไว้ในตอนนั้นแล้วว่า ขบวนการปราบปรามควรจะมี 
ส่วนใดบ้าง ปปส. คือผู้ก าหนดนโยบายและก ากับนโยบาย ปปส. คือ หัวขบวนความคิด สิ่งส าคัญที่สุดที่จะ 
ชว่ยให้การปราบปรามไดผ้ล คือ เราจะต้องเห็นพ้องและยอมรับกันว่า ขบวนการยาเสพติด มิใช่อาชญากรรม
ธรรมดา แต่เป็นอาชญากรรมพิเศษมีฐานความผิดแตกต่างจากอาชญากรรมอ่ืน ๆ ถ้าเรายอมรับกันเช่นนี้ เราจ าต้อง
ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปปส. กระบวนการยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ของกระทรวงมหาดไทย
มีมาตรการพิเศษนอกเหนือไปจากมาตรการธรรมดาในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ทุกสิ่งมีความง่ายสะดวก 
รวดเร็ว ทันเวลา ตามที่ควรจะเป็น  การพิจารณาคดียาเสพติดจ าเป็นจะต้องใช้เวลาไม่นานเหมือนคดี



อาชญากรรมธรรมดา มิฉะนั้นจะเป็นการยากต่อการปราบปรามและอาจจะเป็นช่องทางให้มีการกระท าอันไม่สมควร
ต่อคดีนั้น ๆ ด้วย มาตรการพิเศษต่าง ๆ ที่ฝ่ายต่างๆ ประสงค์จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ผมได้เรียนแล้วว่า 
เราไดพู้ดคุยกัน ๒-๓ ครั้งแล้ว ทุกฝ่ายทราบดีอยูแ่ล้ว จึงขอเว้นไม่น ากลา่วซ้ าในที่นี้อีก  

ส าหรับการบ าบัดรักษานั้น ก็มีความจ าเป็นมิใช่น้อย สิ่งนี้ ปปส. ทราบดีและก าลังด าเนินการร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอยู่อย่างขะมักเขม้น ผมจึงไม่มีข้อเสนอใดๆ นอกจากเอาใจช่วย
และขอให้ประสบความส าเร็จ   

มีเรื่องหนึ่งที่ผมใคร่เสนอ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของเราทราบดีว่า ผู้มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใครบ้างที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการขนส่งยาเสพติดโดยทางอ้อม แต่เราก็ไม่ได้บอกให้สังคมทราบ 
ในทางตรงขา้มเขาเหล่านั้น กลับได้รับการยอมรับในสังคม มีคนกราบไหว้ นับหน้าถือตาเพราะมีเงินดูเหมือนเงิน
จะบันดาลได้ทุกอย่าง ที่จริงเขาเหล่านั้นร่ ารวยมาโดยมิชอบ ไม่ควรได้รับการยกย่องนับถือ แต่สมควรที่จะ
เรียกเขาว่าเป็น “ผู้ทรยศตอ่ชาติ” เพราะเขาไมร่ักชาติเลย และก าลังน าชาติไปสู่การล่มสลาย   

ผมขอพูดซ้ าอีกครั้งหนึ่งว่า ผมดีใจมากที่สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิจัยเรื่องนี้ 
อย่างไรก็ตามผมใคร่เรียนขอร้อง ท่านทั้งหลายอย่างหนึ่งว่าโปรดวิเคราะห์ วิจัย กันโดยรวดเร็ว ด้วยเวลาเรามีน้อย 
ไม่งั้นเราอาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะได้เห็นแสงสว่างในการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา 
หรืออาจจะสายเกินไปก็ได้    

  
ผมขอจบแต่เพียงแค่นี้    
ขอบคุณ  
  

*********************** 


